

Số: 2362 /BYT-ATTP
V/v tăng cường quản lý bảo đảm
an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016.

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh/thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm đã được phát hiện, xử lý và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, tại một số địa phương còn tình trạng chưa quyết liệt thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, ngại va chạm, nể nang trong xử lý vi phạm, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, đặc biệt là ở tuyến huyện, quận, thị xã (gọi chung là huyện) và xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); tình trạng kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định gây bức xúc trong nhân dân; một số nơi sử dụng bộ máy và nhân lực quản lý về an toàn thực phẩm chưa hiệu quả. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thực hiện các nội dung sau:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, phân công và quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định; xây dựng kế hoạch của tỉnh/thành phố thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký ngày 30 tháng 3 năm 2016.

2. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; tuyên truyền các chính sách pháp luật quy định về an toàn thực phẩm đến người dân, các cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và cơ quan quản lý. Tuyên truyền sâu rộng quy định xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức phạm tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Điều 317, 193, 191, 190). Cung cấp thông tin về cơ sở trên địa bàn chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để người dân biết và lựa chọn. Công bố công khai cá nhân, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo

